

Số: 640 -NQ/ĐU

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG VĂN BẢN

Số: 171

Ngày 27 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013

Ngày 23 tháng 01 năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thảo luận và nhất trí thông qua những nội dung chính sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2012

Năm 2012, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức; với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

Đảng ủy đã tham gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông phát triển; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là:

- Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo định hướng phát triển hạ tầng thông tin góp phần tạo nền tảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình; đúng quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng, công tác quản lý đảng viên; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2015; chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ và chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết; tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, hoạt động của Đảng bộ trong năm 2012 đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao. Qua đánh giá xếp loại: số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh là 33/34 (đạt tỷ lệ 97%) và số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 808/816 (đạt tỷ lệ 99%). Thành tích đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2013

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Bộ Thông tin và Truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm thi đua công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 của Bộ, tạo đà cho các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) được phê duyệt tại Quyết định số 1293/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2012, nhằm tiếp tục phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trở thành hạ tầng của nền kinh tế, đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

2. Tích cực chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 15/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trên cơ sở kết quả ban đầu của đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”; tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo 5 Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông đã được Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ ngày 16/01/2013. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa 5 chuẩn mực đạo đức trên cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

3. Chi đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đổi mới phương pháp nghiên cứu và học tập các Nghị quyết theo hướng thiết thực và hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng thông tin, định hướng tư tưởng, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Chi đạo việc phổ biến, quán triệt và góp ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với tinh thần phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ theo đúng Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị.

4. Tăng cường chi đạo và tạo mọi điều kiện cần thiết để các tổ chức đoàn thể phát huy tính chủ động, tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tiên tiến. Chi đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và Hội Cựu chiến binh chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể; động viên đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

5. Tiếp tục tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013, tập trung vào các nội dung như: tăng cường giám sát chuyên đề; chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phát hiện vi phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm từ chi bộ. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng.

6. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 631-KH/ĐU ngày 25/01/2013 của Đảng ủy Bộ về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, lấy chi bộ làm hạt nhân để triển khai toàn diện các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ nữ và cán bộ khoa học kỹ thuật.

7. Chủ động xây dựng phương án tổ chức của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cho phù hợp với Nghị định mới của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông khi được ban hành. Đồng thời xây dựng phương án trình các cấp có thẩm quyền để kiện toàn Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2010-2015.

III. Một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2013

1. Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thiết thực, hiệu quả.

3. Phấn đấu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 100 quân chủng ưu tú và kết nạp 80 đảng viên mới trở lên.

4. Toàn Đảng bộ có ít nhất 90 % tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trong đó ít nhất 15% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

5. Toàn Đảng bộ có ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình công tác hàng quý, hàng tháng để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết.

2. Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết này đến từng cán bộ đảng viên; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- BCSD (để b/c);
- ĐUK(để b/c);
- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc;
- Các Ban của ĐU;
- Lưu: VPĐU.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ



Trần Đức Lai